

Số: /BC-UBND

Sơn Thượng, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Đợt 1) năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND xã Sơn Thượng về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 2024. Sáng ngày 28/6/2024, UBND xã Sơn Thượng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Đợt 1) năm 2024 do đồng chí Đinh Văn Viên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Tham dự buổi Hội nghị đối thoại có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBMTQ VN, các Tổ chức – chính trị xã hội, các ban ngành của xã; Ban cán sự các thôn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, cán bộ hợp đồng lao động, đoàn viên công đoàn xã và đại diện hộ dân trên địa bàn tham gia buổi đối thoại.

Tại Hội nghị có 120 người dân tham gia, 18 người phát biểu ý kiến đối thoại với 27 ý kiến liên quan đến các lĩnh vực về đầu tư cơ sở hạ tầng về đường giao thông nông thôn, điện thấp sáng đường quê, nước sinh hoạt, đập và kênh mương thủy lợi, đất đai, môi trường, chế độ trợ cấp xã hội cho người cao tuổi.

Các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đều đã được đồng chí chủ trì và các công chức chuyên môn liên quan của UBND xã trả lời, giải đáp trực tiếp tại hội nghị và được Nhân dân đồng tình thống nhất; UBND xã cũng đã ban hành Thông báo kết luận số 40/TB-UBND ngày 02/7/2024 về Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Đợt 1) năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Thượng báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Đợt 1) năm 2024 như sau:

1. Ông: Đinh Beo, sinh năm 1965, ở thôn Gò Răng ý kiến: *Có hai trụ điện thấp sắp đường quê tại thôn Gò Răng mới xây dựng nhưng hiện tại không sáng, đề nghị xã kiểm tra và sửa lại.*

UBND xã trả lời: Sau buổi Hội nghị, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính – Xây dựng xã đã làm việc với đơn vị thi công (Doanh nghiệp Tư nhân Quang Đông) để kiểm tra, sửa chữa xong.

2. Bà: Đinh Thị Dỗ, sinh năm 1987, ở thôn Gò Răng ý kiến về điện thấp sáng đường quê: *Đề nghị hỗ trợ đầu tư điện thấp sáng đường quê tại tuyến đường xóm Bờ Lãng, thôn Gò Răng.*

UBND xã trả lời: Căn cứ Quyết định của UBND huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương hàng năm. Trên cơ sở nhiệm vụ điều hành chi ngân sách xã, UBND xã hàng năm sẽ cân đối nguồn vốn chi 40 triệu đồng để thực hiện công trình đường điện thấp sáng đường quê. Năm 2024 đã thực hiện đoạn từ nhà bà Đinh Thị Trú đến nhà bà Đinh Thị Tập, xóm Gò Răng, thôn Gò Răng với chiều dài 400m. Năm 2025, UBND xã sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách; qua đó, sẽ kiểm tra, rà soát các tuyến đường cần đầu tư và thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

3. Bà: Đinh Thị Sói, sinh năm 1988, ở thôn Gò Răng ý kiến về điện thấp sáng đường quê: *Đề nghị hỗ trợ đầu tư điện thấp sáng đường quê tại tuyến đường xóm Gò Hoạch, thôn Gò Răng.*

UBND xã trả lời: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến với bà Đinh Thị Dỗ, thôn Gò Răng, UBND xã xin trả lời chung.

4. Bà: Đinh Thị Mậu, sinh năm 1977, ở thôn Gò Răng ý kiến về lĩnh vực môi trường: *Đề nghị xã làm việc xử lý đối với hộ bà Lê Thị Tùng Long và Tâm Thắm chăn nuôi heo xả phân thải ra ngoài đường làm ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.*

UBND xã trả lời: Ngày 02/7/2024, UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội xã làm việc, kiểm tra các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã nói chung và tạo hộ bà Lê Thị Tùng Long nói riêng. Qua kiểm tra, các hộ này đã xây dựng hầm bioga và lắp đặt các đường ống xả thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

5. Ông: Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1951, ở thôn Gò Răng ý kiến về thủy lợi, kênh mương nội đồng: *Đề nghị kiểm tra, tuyến đường mương thủy lợi suối Dầu không có nước cho bà con sạ và giâm lúa.*

UBND xã trả lời: Sau Hội nghị đối thoại, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính – NN – XD và MT UBND đã làm việc với HTX Nông nghiệp Sạch Sơn Hà, và đã thực hiện việc điều tiết nước đảm bảo nước tưới cho Nhân dân.

6. Bà: Đinh Thị Thủy, sinh năm 1993, ở thôn Bờ Reo ý kiến về đường giao thông nông thôn: *Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng đoạn đường từ mặt đường chính lên trường Mẫu Giáo xóm Cha Lang.*

UBND xã trả lời: Qua đăng ký nhu cầu của các thôn trên địa bàn xã, UBND xã đã kiểm tra, rà soát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ xi măng để làm đường GTNT năm 2024 trên địa bàn xã tại Công văn số 140/UBND ngày 30/10/2023 với 04 tuyến đường, tổng chiều dài: 500m. Đối với ý kiến bà Đinh Thị Thủy, UBND xã sẽ tiếp tục

đăng ký nhu cầu hỗ trợ xi măng để làm đường GTNT năm 2025 trên cơ sở Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Sơn Thượng.

7. Bà: Đinh Thị Trĩ, sinh năm 1987, ở thôn Nước Tăm ý kiến về điện thấp sáng đường quê: Đề nghị hỗ trợ đầu tư điện thấp sắp đường quê tại tuyến đường xóm Tà Hoảng, thôn Nước Tăm.

UBND xã trả lời: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến với bà Đinh Thị Dỗ, thôn Gò Răng, UBND xã xin trả lời chung.

8. Ông: Đinh Văn Leo, sinh năm 1987, ở thôn Gò Răng có 02 ý kiến:

(1) Về đường giao thông nông thôn: *Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng nối tiếp đoạn đường thôn Gò Răng ra đường chính.*

UBND xã trả lời: Tuyến đường BTXM từ TL623 đi xóm Làng Mía (nối tiếp) đã được UBND xã đăng ký và đã có kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(2) Về nước sinh hoạt: *Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ đầu tư nước sinh hoạt, vì hiện nay bà con phải lên các khe suối để lấy nước sinh hoạt, nước uống.*

UBND xã trả lời: Đối với nguồn nước ngầm (Giếng khoáng) đã có kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng của xã sẽ đầu tư 18 công trình giếng nước và máy bơm cho các khu dân cư tập trung của 4 thôn gồm: thôn Gò Răng (4 cái), thôn Nước Tăm (4 cái), thôn Làng Vố (6 cái) và thôn Bờ Reo (4 cái).

9. Ông: Đinh Văn Hải, sinh năm 1977, ở thôn Bờ Reo có 02 ý kiến về đường giao thông nông thôn: *Kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường làng ngõ, xóm: (1) Đoạn đường từ nhà ông Đinh Văn Sanh (Ởi) vào xóm; (2) Đường từ nhà ông Swong (Xinh) vào trong xóm Ra Lô vì mùa mưa đi lại rất khó khăn.*

UBND xã trả lời: 02 ý kiến này trùng với nội dung ý kiến của bà Đinh Thị Thủy, ở thôn Bờ Reo và UBND xã xin được trả lời chung.

10. Ông: Đinh Văn Tàng, sinh năm 1965, ở thôn Nước Tăm ý kiến về lĩnh vực đất đai: *Gia đình tôi có đất nông nghiệp ở ngã ba đường đi lên xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây dưới mặt đường chính. Hiện nay không được trồng trọt gì, lý do đất trũng, có nước, nên không trồng trọt được. Vậy gia đình tôi xin cấp trên tạo điều kiện cho tôi đổ đất khoảng 10 xe trở lại để gia đình tôi ban đầu, để trồng trọt.*

UBND xã trả lời: Theo xác định của công chức chuyên môn, việc ông Đinh Văn Tàng xin đổ đất trên đất nông nghiệp (đất ruộng): Vị trí xin đổ đất tại Cánh đồng Ka Tu, thôn Gò Răng, xã Sơn Thượng là không đủ cơ sở theo các quy định về đất đai: Đất không đủ điều kiện, đất chưa đăng ký kế hoạch sử dụng đất (đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Để đảm bảo thực hiện đúng các cũng như các thủ

tục hành chính về đất đai, đề nghị ông Đinh Văn Tàng đến bộ phận Địa chính – Xây dựng xã để được hướng dẫn.

11. Ông Đinh Văn Tiên, sinh năm 1987, ở thôn Bờ Reo ý kiến về thủy lợi, kênh mương nội đồng: *Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết làm lại tuyến đường mương Nước Năm bị công trình thi công đường Sơn Thượng đi Sơn Tinh bồi lấp, hiện không sử dụng được để cung cấp nước tưới tiêu cho đồng ruộng ở đó.*

UBND xã trả lời: Sau Hội nghị đối thoại, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính – NN – XD và MT UBND đã làm việc với HTX Nông nghiệp Sạch Sơn Hà và đã thực hiện đảm bảo nước tưới cho Nhân dân.

12. Ông: Đinh Văn Ngã, sinh năm 1966, ở thôn Làng Vồ, ý kiến về đường giao thông nông thôn: *Kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường từ nhà văn hóa Làng Vồ đi xóm Cà Lanh, vì mùa mưa nhân dân đi lại rất khó khăn.*

UBND xã trả lời: Đường BTXM tỉnh lộ 623 đi xóm Klanh đã có kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 16/6/2023 của HĐND huyện với tổng vốn là 1,5 tỷ đồng.

13. Ông: Đinh Văn Dân, sinh 1958 ở thôn Tà Pa có 03 ý kiến:

(1) Về điện sinh hoạt: *Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã có kế hoạch bố trí kinh phí để kéo đường dây điện và trụ điện vào xóm Gò Gonh, vì xóm này di dời từ năm 2003 đến nay chưa kéo đường dây và trụ điện cho bà con sử dụng sinh hoạt.*

UBND xã trả lời: Ý kiến ông Đinh Văn Dân đã được Điện lực Sơn Hà trả lời tại Công văn số 1333/ĐLSH-KHKT ngày 23/10/2023 như sau: Qua khảo sát từ điểm trường Tiểu học xóm Làng Vồ đi xóm Gò Gonh, thôn Tà Pa: các hộ dân tại khu vực này đang mua điện từ đường dây hạ áp xuất tuyến 1 sau trạm biến áp Sơn Thượng 3. Tại hiện trường, vị trí cột I/7 có 07 khách hàng, khoảng cách từ cột I/7 đến nhà các hộ dân khoảng 200 mét, **do đó chưa cần thiết phải đầu tư**. Để đảm bảo an toàn điện, đề nghị các hộ dân kiểm tra, khắc phục các nguy cơ mất an toàn trên đường dây sau công tơ như băng keo các mối nối, vị trí dây tróc vỏ, gia cố lại các cột tạm để vận hành an toàn.

(2) Thủy lợi, kênh mương nội đồng: *Đề nghị Chủ tịch UBND xã luôn luôn kiểm tra những công trình đã có kế hoạch đầu tư xây dựng đó là: Công trình đập rà lô tưới cho cánh đồng Pà Ranh.*

UBND xã trả lời: Đối với việc đầu tư xây dựng đập Ra Lô để tưới cho cánh đồng Pa Ranh, xóm Làng Gòn đã được đăng ký danh mục đầu tư xây dựng trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn xã Sơn Thượng với tổng mức vốn đầu tư 04 tỷ đồng. Khi được bố trí nguồn vốn sẽ triển khai đầu tư xây dựng để đảm bảo nước tưới phục vụ cho cánh đồng Pa Ranh.

(3) Về đường giao thông: Công trình nối tiếp tiếp đường Gò Da đi Làng Trang vì hiện nay rất khó khăn cho người dân và học sinh đi lại.

UBND xã trả lời: Đối với tuyến đường Gò Da đi Làng Trang (nối tiếp) được phân bổ tổng vốn cho 02 đợt là 02 tỷ đồng. Hiện nay đã được đầu tư xây dựng theo Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 với 50% nguồn vốn. Trong thời gian đến, khi được bố trí vốn sẽ tiếp tục triển khai.

14. Ông: Nguyễn Biết, ở thôn Gò Răng có 03 ý kiến:

(1) Về lĩnh vực bảo trợ xã hội: *Bộ phận văn hóa - Xã hội xã cần nắm chắc độ tuổi của người cao tuổi để thực hiện các chế độ chính sách cho người cao tuổi.*

UBND xã trả lời: UBND xã đã ban hành Giấy mời số 76/GM-UBND ngày 19/7/2024 mời làm việc liên quan ý kiến của ông Nguyễn Biết. Qua buổi làm việc với ông Nguyễn Biết, kiểm tra giấy tờ CCCD sinh năm 1952 hiện nay ông được 72 tuổi, theo quy định được mừng thọ năm 2022, tuy nhiên trong quá trình rà soát, lập danh sách mừng thọ thiếu sót đối tượng. Nguyên nhân năm 2021 ông Đinh Đành – Nguyên Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, bàn giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, cập nhật danh sách theo độ tuổi thiếu sót đối tượng, lãnh UBND xã xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến đã nêu trên. Trong thời gian tới lãnh đạo UBND xã chỉ đạo Công chức VHXXH xã và Chủ tịch Hội người cao tuổi xã hàng năm thực hiện tốt công rà soát độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95. vv... trên địa bàn xã để tổ chức mừng thọ theo Luật Người cao tuổi theo Mục 5 Điều 21. Kết quả làm việc sau khi được làm rõ nội dung ông Nguyễn Biết đã thống nhất theo nội dung trình bày, tại cuộc họp và không có ý kiến thắc mắc gì thêm.

(2) Về thủy lợi, kênh mương nội đồng:

- *Kiến nghị đầu tư xây dựng kênh mương Ruộng Trường.*

UBND xã trả lời: Trên cơ sở ý kiến cử tri, UBND xã đã có Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 04/7/2024 về việc đề xuất danh mục công trình thủy lợi để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã, trong đó: Đề xuất xây dựng mới Đập Tà Pa để đảm bảo nước tưới cho cánh đồng Ruộng Trường với nhu cầu vốn đề xuất là 500 triệu đồng.

- *Đề nghị UBND xã chỉ đạo giao thông - Thủy lợi xã điều tiết nước cho phù hợp, đảm bảo tưới tiêu cho cánh đồng.*

UBND xã trả lời: Sau Hội nghị đối thoại, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Địa chính – NN – XD và MT đã làm việc với HTX Nông nghiệp Sạch Sơn Hà và đã thực hiện đảm bảo nước tưới cho Nhân dân.

(3) Về Đầu tư xây dựng cơ bản: *Đề nghị làm sân bóng đá cho các cháu tập luyện thể dục thể thao.*

UBND xã trả lời: Đối với việc đầu tư xây dựng Sân vận động xã Sơn Thượng đã được đăng ký danh mục đầu tư xây dựng trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng mức vốn đầu tư 04 tỷ đồng.

15. Bà: Đinh Thị Tria, sinh năm 1987 ở thôn Gò Răng có 02 ý kiến:

(1) Về Điện thấp sáng đường quê: *Đề nghị hỗ trợ đầu tư điện thấp sắp đường quê tại tuyến đường từ nhà Đinh Thị Tria đến nhà ông Đinh Văn Lia, thôn Gò Răng.*

UBND xã trả lời: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến với bà Đinh Thị Dỗ, thôn Gò Răng và UBND xã xin trả lời chung.

(2) Về lĩnh vực môi trường: *Đề nghị UBND xã quan tâm chỗ ruộng của tôi chỗ sau nhà ông Đinh Văn Léa và trước nhà ông Bá Nhân vì rác đầy ruộng, trồng cây tre, lò ô sát ruộng, tại nhà ông Tưu làm chuồng bò sát ruộng mà không đào hố để phân xả trực tiếp ra ruộng.*

UBND xã trả lời: Sau Hội nghị đối thoại, ngày 02/7/2024, UBND xã đã phối hợp với UBMTTQVN và các Tổ chức chính trị - xã hội xã kiểm tra theo ý kiến bà Đinh Thị Tria, qua đó đã nhắc nhở ông Đinh Văn Léa thường xuyên vệ sinh, phát quang cây cối, tránh gây ảnh hưởng đến các hộ dân có ruộng bên dưới. Đối với hộ ông Nguyễn Tưu hiện nay đang nuôi 01 con bò, Đoàn cũng đã nhắc nhở thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

16. Bà: Phan Thị Mỹ Dung, sinh 1966 ở thôn Gò Răng ý kiến về lĩnh vực đất đai: *Đề nghị Chủ tịch UBND xã xem xét đất ở của Trần Mạnh Cường sao không làm sổ đỏ được, đề nghị cấp trên cấp sổ đỏ nhà ở cho gia đình tôi.*

UBND xã trả lời: Tại buổi Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn đã giải đáp, trả lời trực tiếp. Đề nghị bà Phan Thị Mỹ Dung tiếp tục đến bộ phận Địa chính – Xây dựng xã để được hướng dẫn trình tự, thủ tục theo quy định để đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình bà.

17. Bà: Đỗ Thị Tuyết Minh, sinh năm 1967 ở thôn Gò Răng ý kiến về lĩnh vực môi trường: *Hiện nay chỗ trạm cân Duy Tân, thôn Gò Răng xả rác gần nhà, để bồn dầu gần nhà bà Tuyết. Gia đình cảm thấy không yên tâm, sợ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.*

UBND xã trả lời: Sau Hội nghị đối thoại, UBND xã đã làm việc với Công ty thu mua nông sản Duy Tân, yêu cầu thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, đồng thời đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

18. Bà: Đinh Thị Tim, ở thôn Gò Răng có 02 ý kiến:

(1) Đường giao thông nông thôn Hiện nay, đường chỗ trường Tiểu học vào xóm Gò Ra Đê bị hư hỏng, mỗi khi trời mưa, nước ngập, khó khăn cho việc đi lại của người dân và học sinh.

UBND xã trả lời: Đường Trung tâm cụm xã hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, UBND xã sẽ đề xuất danh mục đầu tư xây dựng trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030.

(2) Điện thắp sáng đường quê Đề nghị hỗ trợ đầu tư điện thắp sáng đường quê tại tuyến đường từ trường Tiểu học đi xóm Gò Ra Đê, thôn Gò Răng, thôn Gò Răng.

UBND xã trả lời: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến với bà Đinh Thị Dỗ, thôn Gò Răng và UBND xã xin trả lời chung.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại của Nhân dân tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân (Đợt 1) năm 2024 ./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận và các TCCT-XH xã;
- Các ban ngành, đơn vị liên quan xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Công TTĐT xã;
- Lưu: VT, TH_{Sang}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Kia